



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักวิชาการและแผนงาน... กลุ่มนโยบาย... แผนงานและงบประมาณ... โทร. ๑๒๐๒

ที่ กษ ๑๒๑๐.๑/๑๗๔๓... วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง... ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ... ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๓/๒... **แจ้งข้อ**

สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๔๗๙๗ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเวียนให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การยึดเป้าหมายร่วมกัน ๒) การวิเคราะห์หาช่องว่างการบรรลุเป้าหมายและการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าความสัมพันธ์ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ๓) การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการ และ ๔) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

๒. การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thailand People Map and Analytics Platform : TPMAP) ปัจจุบันระบบ TPMAP Logbook ได้รับการพัฒนาให้มีข้อมูลครอบคลุม ๓๖ จังหวัด และ สศช. ได้ดำเนินการแจ้งให้กระทรวงต่าง ๆ ใช้ระบบ TPMAP Logbook ประกอบการชี้เป้าหมายระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างตรงจุด และเกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

๓. การพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง สศช. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาทบทวนตัวชี้วัดและวิเคราะห์ความพร้อมของข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน สำหรับใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ประกอบการทบทวน พัฒนา ปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน

๔. ความก้าวหน้าของแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่ง สศช. ได้นำเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง ๑๐ ด้าน เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยยังขาดด้านการเมือง และการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม

๕. รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓) สศช. อยู่ระหว่างประเมินผลข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้นำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) เพื่อจัดทำรายงานความคืบหน้าฯ ซึ่งมุ่งเน้นการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกิจกรรมสำคัญ (Big Rock) เพื่อให้บรรลุผลอันพึงประสงค์ภายในปี ๒๕๖๕

/ ๖. การติดตาม...

๖. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานของรัฐได้รับการขยายเวลาให้สามารถรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ eMENSCR ประจำปีไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

๗. การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้ดำเนินการ ๑) การสร้างการตระหนักรู้ผ่านสื่อการ์ตูนสั้นในชื่อชุด “ร่วมมือกัน มันช่วยได้” ๒) การสร้างการตระหนักรู้การพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินการสำรวจหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาก่อรูปต่าง ๆ เพื่อวางแผนสร้างการตระหนักรู้ในระยะต่อไป ๓) การจัดทำชุดเอกสารคำถาม – คำตอบที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ และ ๔) การเผยแพร่รายวิชายุทธศาสตร์ชาติสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ บนหลักสูตรการเรียนออนไลน์

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่ <http://bit.do/fmrZK> หรือ QR Code ด้านล่าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายประดิษฐ์ ใจรังษี)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

